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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  1/2555 
วันพฤหัสบดีที่  8  มีนาคม  2555 

ณ  ห้องประชุม  1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ทําหน้าท่ีประธาน 
2. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
3. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
4. นายนรากร  พุทธโฆษ์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์  ทองคําสมุทร  หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
6. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
8. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
9. นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ  ไชยะกุล  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
11. ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา   
12. นางอโนชา นนทคุปต์    เลขานุการคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  (ไปราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบดี   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ  สินอุไรพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รักษาราชการแทนคณบด ีทําหน้าท่ีประธานที่ประชุมแทนคณบดีซ่ึงเดินทาง
ไปราชการ  ได้กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 อาจารย์ถึงแก่กรรม 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ี นายเชวง วิจารณ์ อาจารย์สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555  โดยตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น นั้น  เนื่องจาก
ทางคณะจะไปร่วมพิธีรดน้ําศพ ซ่ึงจะมีขึ้นในวันนี้ เวลา 15.00 น. ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในครั้งนี้ จึงจะประชุมเฉพาะวาระเร่งด่วน เรื่อง การรับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2554  ส่วนวาระอื่นๆ จะยกไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป ในวันพุธท่ี 14 มีนาคม 2555  จึง
แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ   
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มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1  รับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษา ประจํา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปได้ดังนี้  
1. ขอความเห็นชอบการรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา ในรายวิชาของหลักสูตรต่างๆ ประจําภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554  ซ่ึงคณะมีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานี้ จํานวน 99 รายวิชา  โดยมี
รายวิชาที่ได้เสนอผลการศึกษาของนักศึกษาเพื่อขอให้ท่ีประชุมให้การรับรองในครั้งนี้ จํานวน 98 รายวิชา  ส่วนอีก 1 
รายวิชานั้น  หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนผลคะแนน  

2.  ขอความเห็นชอบการขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน  จํานวน 15 รายวิชา  
3.  ขอความเห็นชอบการขอขยายการให้สัญลักษณ์ I  จํานวน 1 รายวิชา 
4.  ขอความเห็นชอบการรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2554  จํานวน 3 รายวิชา ท้ังนี้ เนื่องจากนักศึกษาซ่ึงได้ลงทะเบียนเรียนทั้ง 3 รายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาต้น 
และสอบผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ได้ค้างชําระค่าหอพัก ในภาคการศึกษาดังกล่าวจึงยังไม่มีการประกาศผลการศึกษา  

 

มติ   ท่ีประชุมมีมติ และให้ข้อสังเกต  ดังนี้ 
1.  เห็นชอบ ให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาตามที่เสนอ  
2.  ในการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเพื่อให้การรับรองผลการศึกษาครั้ง

ต่อไป  ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ต้องพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาดังกล่าวมาก่อนด้วย 
3.  รายวิชาที่มีอาจารย์สอนร่วม โดยเฉพาะอย่างย่ิงวชิาสตูดิโอ  การตดัเกรดควรผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกันจากอาจารย์ในรายวิชามากอ่นด้วย  
4.  การขอขยายการให้สัญลกัษณ์ I  ในครั้งต่อไป  ให้หลักสูตรต้องเสนอเหตุผลเพื่อประกอบการ

พิจารณาต่อคณะกรรมการประจําคณะเปน็ลายลักษณ์อักษรด้วย โดยต้องไม่เป็นเหตุผลท่ีเกี่ยวกับการขาดความ
รับผิดชอบของนกัศึกษา   

5.  มีข้อสังเกตว่า  มีการให้สัญลักษณ์ I ท้ังวิชา หลายรายวชิา จึงควรที่หลักสูตรที่เกี่ยวข้องจะทบทวน
การจดัการเรียนการสอนให้สามารถวัดผลได้ภายในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนด้วย   
 

เลิกประชุมเวลา   14.30 น.  
 

                
 (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
        ผู้จดบันทึกการประชุม 
 


